

Số: /TB-BCĐ

Triệu Sơn, ngày tháng 6 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Mai Nhữ Thắng - Bí thư Huyện ủy,  
Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng  
nông thôn mới huyện Triệu Sơn tại Hội nghị ngày 19/6/2021 làm  
việc với với 5 xã phân đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021**

Ngày 19/6/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện (Ban chỉ đạo huyện) tổ chức hội nghị Hội nghị giao ban về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với 5 xã: Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Lộc. Đồng chí Mai Nhữ Thắng - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Trưởng cụm chỉ đạo 5 xã; đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo huyện; cán bộ chỉ đạo cơ sở do Huyện ủy phân công; Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Nông nghiệp và PTNT; Y tế; Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện; Văn phòng điều phối NTM huyện; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND; Công chức địa chính nông nghiệp 5 xã.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Văn phòng điều phối NTM huyện báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại 5 xã; ý kiến thảo luận của các đại biểu tham gia buổi làm việc; đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Trong thời gian qua, công tác xây dựng NTM tại 5 xã Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Lộc đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của các xã đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy - Trưởng cụm, các đồng chí cán bộ chỉ đạo cơ sở được phân công đã bám sát địa bàn, tích cực cùng với các xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Do đó, kết quả xây dựng NTM ở 5 xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực và có sự chuyển biến nhất định.

Tuy nhiên, trên thực tế, tiến độ xây dựng NTM ở cả 5 xã vẫn còn chậm so với yêu cầu, nhiều khối lượng công việc còn tiếp tục phải hoàn thành; công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các xã còn chưa bám sát theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/HU 23/4/2021 của BTV Huyện ủy về việc tăng cường bám sát chỉ đạo cơ sở (huyện xuống xã, xuống thôn; xã xuống thôn, xuống hộ gia đình).

Với yêu cầu mục tiêu đưa 5 xã Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Lộc đạt đủ các điều kiện về đích NTM trong tháng 6/2021 theo đúng kế hoạch đã đề ra, cần sự quyết tâm, sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm cao hơn

nữa trong toàn thể hệ thống chính trị ở các địa phương. Trực tiếp là tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã.

2. Để khắc phục được những tồn nêu trên, thực hiện bằng được mục tiêu đưa 5 xã đạt chuẩn NTM trong tháng 6/2021, yêu cầu các xã phải tập trung quán triệt, thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:

### 2.1. Về quan điểm chỉ đạo:

Yêu cầu Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các xã phải lên kế hoạch cụ thể. Ban Thường vụ, ban Chỉ đạo xây dựng NTM các xã tổ chức họp ngay trong ngày 20/6/2021, phân công nhiệm vụ rõ việc, rõ người, rõ thời gian hoàn thành để chỉ đạo thực hiện. Quá trình chỉ đạo phải tập trung tuyên truyền, vận động để phát huy được vai trò chủ thể của người dân, để nhân dân thấy được xây dựng NTM vừa là trách nhiệm và cũng vừa là quyền lợi của mỗi người dân.

### 2.2. Các công việc cụ thể cần tập trung trước mắt:

- Về hồ sơ: Phải tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến đã thẩm định của các Sở, ngành. Đảm bảo tích thống nhất, đồng bộ, tính logic về số liệu, kế hoạch khắc phục và duy trì các tiêu chí đã đạt được phải phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở mỗi địa phương. Thời gian thực hiện hoàn thành xong trước 25/6/2021.

#### - Về công tác vệ sinh môi trường:

Các xã tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, vận động nhân dân tổ chức chỉnh trang nhà ở, hệ thống vườn tạp, khu dân cư. Tránh tình trạng thực hiện ngắt quãng, mang tính đối phó.

Theo đó, phải tổ chức hoàn thành công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, tập trung khắc phục các điểm yếu về vệ sinh môi trường xong trước 25/6/2021.

#### - Về công tác xây dựng cơ bản:

Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các hạng mục công trình còn dở dang. Chỉ đạo các nhà thầu thi công hoàn thành khối lượng thi công các công trình ở mức tối đa, với phương châm làm đến đâu gọn đến đó, không để mất mỹ quan, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

#### - Về công tác tuyên truyền:

Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nêu cao quyết tâm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 6/2021. Các hoạt động tuyên truyền phải đa dạng về hình thức (pano, áp phích, khẩu hiệu, truyền thanh, sinh hoạt chi bộ...) và có nội dung phù hợp với các đối tượng hướng đến.

Quan tâm làm tốt công tác dân vận, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy là người đứng đầu cấp ủy xã phải tập trung nghiên cứu các phương pháp để vận động nhân dân cho thật tốt, để tất cả các tầng lớp nhân trên địa bàn

xã nắm bắt, hiểu rõ và cùng chung tay đóng góp vào phong trào xây dựng NTM của địa phương.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên cùng tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phong trào xây dựng NTM.

- Ngoài ra, mặc dù các Sở, ngành cấp tỉnh đánh giá các tiêu chí đã đạt, tuy nhiên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các xã cần tiếp tục kiểm tra, rà soát các tiêu chí trên thực tế để tiếp tục củng cố và hoàn thiện ở mức cao hơn.

Trên tinh thần chung tại hội nghị, cả 5 xã đều thống nhất quyết tâm cao để phấn đấu đạt chuẩn NTM trong tháng 6/2021. Do đó, yêu cầu các xã tích cực tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên. Nếu xã nào không hoàn thành nhiệm vụ thì đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện uỷ.

3. Các phòng, ngành phụ trách các tiêu chí phải trực tiếp bám sát, hướng dẫn cụ thể, rõ việc cho các xã thực hiện và chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, UBND huyện nếu không chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí do đơn vị phụ trách.

4. Đối với các đồng chí Thường vụ - Trưởng cụm và các đồng chí cán bộ chỉ đạo cơ sở:

- Tiếp tục tập trung bám sát địa bàn được phân công để đôn đốc, chỉ đạo bằng được các xã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM theo kế hoạch đã đề ra.

- Từ ngày 20/6/2021, các đồng chí cán bộ chỉ đạo cơ sở thường xuyên bám sát địa phương đến khi được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Cùng các xã rà soát lại những công việc còn tồn tại cần phải khắc phục trước khi Đoàn thẩm định tỉnh về thẩm định. Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn các xã những công việc còn lúng túng trong chỉ đạo, thực hiện. Đôn đốc và kiểm tra tiến độ thực hiện tại các xã, thường xuyên báo cáo kết quả với đồng chí Thường vụ - Trưởng cụm để kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Gắn trách nhiệm của các đồng chí Thường vụ - Trưởng cụm và các đồng chí cán bộ chỉ đạo cơ sở với kết quả thực hiện xây dựng NTM ở các xã được phân công phụ trách và là cơ sở để xem xét đánh giá kết quả cuối năm.

5. Đối với các ngành đoàn thể:

Đánh giá cao sự vào cuộc và có nhiều chuyển biến tích cực của Hội Phụ nữ huyện và Huyện đoàn trong việc chỉ đạo, vận động đoàn viên, hội viên cùng chung sức, chung tay tham gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó, một số đoàn thể vẫn còn hời hợt, chưa sâu sát, dẫn đến đoàn viên, hội viên còn chưa tích cực trong các phong trào chung của địa phương.

UB MTTQ huyện và các ngành đoàn thể ở huyện cần tiếp tục quan tâm, bám sát cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực vào phong trào xây dựng NTM ở các địa phương. Cụ thể, thiết thực nhất là các hoạt động chính

trang nhà ở, khu dân cư; tham gia vệ sinh môi trường tại nơi công cộng, đường giao thông, trong các khu dân cư, ngoài đồng ruộng...

6. Do đặc điểm tình hình và điều kiện khó khăn chung của 5 xã (Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Lộc), thống nhất chủ trương hỗ trợ một phần kinh phí cho các xã để hoàn thiện tiếp một số nhiệm vụ về công tác vệ sinh môi trường và công tác tuyên truyền trong xây dựng NTM.

UBND huyện hướng dẫn và xem xét quyết định những những nội dung công việc cần hỗ trợ cho 5 xã nêu trên trong tháng 6/2021.

Trên đây là kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy - Trưởng BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2020 - 2025, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện thông báo để các ban, phòng, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TVHU, TT HĐND huyện (báo cáo);
- Thành viên BCĐ XDNTM huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã: Bình Sơn, Thọ Bình, Hợp Tiến, Triệu Thành, Xuân Lộc (thực hiện);
- TT cơ quan, đơn vị liên quan (thực hiện);
- Lưu: VT, NN, VPĐPXDNTM.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Lê Phú Quốc**